

ข้อความเข้าใจ
กรณีการได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับการบริจาค
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ประเทศเมียนมา

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยในประเทศเมียนมา ส่งผลให้หลายพื้นที่ในประเทศเมียนมาเกิดน้ำท่วมหนัก ประชาชนชาวเมียนมาได้รับความเดือดร้อน สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยดังกล่าว โดยมีการเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อรวบรวมส่งไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนชาวเมียนมา นั้น

การบริจาคช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อน หรือหักเป็นรายจ่ายในการเสียภาษีได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้บริจาคซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะได้รับสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาค จะต้องบริจาคเงินให้แก่ส่วนราชการ หรือบริจาคเงินผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับบริจาค โดยตัวแทนรับบริจาคมักจะได้นำเงินที่ได้รับบริจาคมานั้นไปบริจาคให้แก่หน่วยงานราชการ ผู้บริจาคจะได้รับสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว

๒. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ผู้บริจาคซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จะได้รับสิทธิหักรายจ่ายสำหรับเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาค จะต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานราชการ หรือบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนในการรับบริจาค โดยตัวแทนรับบริจาคมักจะได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคมานั้นไปบริจาคให้แก่หน่วยงานราชการ ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคไปหักรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ ๒ ของกำไรสุทธิ

๓. กรณีผู้บริจาคซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้นำทรัพย์สินหรือสินค้าไปบริจาคให้แก่หน่วยงานราชการ หรือบริจาคผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนในการรับบริจาค โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนรับบริจาคมักจะได้นำทรัพย์สินหรือสินค้าที่ได้รับบริจาคมานั้นไปบริจาคให้แก่หน่วยงานราชการ ผู้บริจาคไม่ต้องนำมูลค่าทรัพย์สินหรือสินค้านั้นไปรวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด

๔. เอกสารที่จะนำมาใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายการบริจาคในกรณีดังกล่าว มีดังนี้

๔.๑ กรณีบริจาคให้หน่วยงานราชการ ให้ใช้หนังสือสำคัญการรับบริจาคที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือ

๔.๒ กรณีบริจาคให้หน่วยงานราชการผ่านตัวแทนที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ใช้หนังสือสำคัญการรับบริจาคที่ออกโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนรับบริจาค หรือ

๔.๓ กรณีบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่หน่วยงานราชการหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนรับบริจาค ได้เปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในประเทศเมียนมา ให้ใช้หลักฐานใบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือสลิปของธนาคาร

ทั้งนี้ กรณีการบริจาคให้หน่วยงานราชการผ่านตัวแทนซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หน่วยงานราชการที่รับบริจาคนั้นจะต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือสำคัญการรับเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นยอดรวมให้ตรงกับยอดบริจาค ผู้บริจาคจึงจะได้รับสิทธินำยอดเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคไปหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ แต่หากตัวแทนรับบริจาคนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยโดยตรง ผู้บริจาคจะไม่ได้รับสิทธิในการหักลดหย่อนแต่อย่างใด
